

# ไฟเขียว275ล.ซื้อพันธัฐข้าวอุ้มชาวนา

**กรุงเทพธุรกิจ ● กรม.เห็นชอบจัดงบ**  
275 ล้าน ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ  
1หมื่นตันช่วยชาวนาสาน-เหนือที่ได้รับ  
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

นายเกษรา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (กรม.) มีมติเห็นชอบโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิปีการผลิต 2562/2563 ภายใต้งบประมาณ 275.147 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณเพื่อการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ รวมค่าขนส่ง จำนวน 1 หมื่นต้นวงเงิน 270 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช โดยให้สำนักงานประมงจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่กรมการข้าว และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ วงเงิน 5.147 ล้านบาท ใช้จ่ายงบประมาณของกรมการข้าวเอง

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ

กล่าวว่า เนื่องจากเมื่อปีการเพาะปลูก 2561/2562เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ได้รับผลกระทบจากฝนแล้งและฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้ผลผลิตข้าวเสียหายไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวหอมมะลิไว้ทำเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับการเพาะปลูกในปีการผลิตต่อไป รวมทั้งเกษตรกรขาดแคลนเงินทุนในการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิไปเพาะปลูก

ทั้งนี้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิจะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรที่มีแปลงปลูกข้าวเสียหายสิ้นเชิงอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.-31 ต.ค.2561 ในพื้นที่ 2 ล้านไร่ใน 23จังหวัด แบ่งเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา

นอกจากนี้ในการประชุม นบช.

ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2561 มีมติให้กระทรวงการคลังพิจารณาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ด้านการเงินตัวชี้วัด ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงาน โดยไม่เอาต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ในส่วน ของเมล็ดพันธุ์ 1 หมื่นต้นที่ใช้สำหรับสนับสนุนเกษตรกรในโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิปีการผลิต 2562/2563 งบประมาณ 275 ล้านบาท มารวมคำนวณในตัวชี้วัดดังกล่าว

เนื่องจากสำนักงานประมงเสนอให้ใช้ทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืชไปก่อน แล้วจะตั้งงบประมาณปกติสนับสนุนในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 270 ล้านบาทด้วย ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นเคพีไอของระเบียบการบริหารจัดการกองทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ว่าจะต้องไม่ให้รายได้ต่ำกว่ารายจ่ายตามที่กรมการข้าวเสนอ